



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 16 มิถุนายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.เผยผลสำเร็จโครงการฯบ้านหัวเขา	เดลินิวส์
2. คอลัมน์ ท่องโลกเกษตร: แวะลอง 'ทุเรียนอินทรีย์' สวนคุณประยูร ...	คม ชัด ลึก
3. คอลัมน์ รอบรั้วเมืองใต้	แนวหน้า
4. 'จว.-หอการค้า'เปิดเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาครครั้งที่ 1	แนวหน้า
5. ธ.ก.ส.เตรียม 1,671 ล้าน อุ้มเกษตรกร สร้างยุ้งฉาง เก็บข้าวเปลือกไว้รอราคา	สยามธุรกิจ
6. ภาพข่าว: จัดที่ทำกิน	สยามธุรกิจ
7. สอบบักสปก.หาต้นเหตุซ้ำเมีนแก่ที่ดิน	โพสต์ทูเดย์
8. เดลินิวส์: เงื่อนไขปราบโกง	เดลินิวส์
9. บทบาท โตเด่น จาก พรรคพลังประชารัฐ สายตา "คสช."	ข่าวสด
10. เทสโก้ โลตัส รวมพลังรัฐ ช่วยเกษตรกร รับซื้อตรงกุ้งขาว 4 แสนกิโลขายทั่วไทย	สยามรัฐ
11. 'กฤษฎา'ผูกกองทุนช่วยเกษตรกรมั่นคงเท่าซรก.-งบกันถูง 2.9 พันล.	มติชน
12. ทส.ถอดบทเรียนหมอกควันเหนือ	มติชน

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หัวข้อ : สศก.เผยผลสำเร็จโครงการฯบ้านหัวเขา

วันที่ : เสาร์ 16 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ : 25083 หน้า : 21(ซ้าย)

## สศก.เผยผลสำเร็จโครงการฯบ้านหัวเขา

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการติดตามโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรวม 60 โครงการชลประทาน จำนวน 58 โครงการ พื้นที่รวม 95,490 ไร่ เพื่อปรับพื้นที่นาของเกษตรกรให้สามารถวางแผนการส่งน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำจากคลองส่งน้ำชลประทาน ให้แพร่กระจายได้ ถึงทุกแปลงเพาะปลูกอย่างรวดเร็ว เกษตรกรได้น้ำตามปริมาณและช่วงเวลาที่ต้องการมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการทำการผลิต และจากการติดตามประเมินผลโครงการของสศก. ช่วงเดือน เมษายน ในพื้นที่จัดรูปที่ดิน ณ บ้านหัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี พบพื้นที่โครงการ 1,390 ไร่ เกษตรกร 100 ราย มีการจัดรูปที่ดินแบบสมบูรณ์แบบ โดยนำพื้นที่ทั้งหมดมารวมกัน

แล้วแบ่งพื้นที่ออกเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมที่มีแนวถนนทางลำเลียง คูส่งน้ำ คูระบายน้ำ โดยการปรับระดับแปลงมาให้ล้นน้ำเสมอ และออกโฉนดฉบับใหม่ให้แก่เกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวในปี ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันเพื่อการสูบน้ำเฉลี่ยไร่ละ 77 บาท ลดลงไร่ละ 210 บาท เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังสามารถลดค่าน้ำมันเพื่อการสูบน้ำเฉลี่ยไร่ละ 71 บาท ลดลงไร่ละ 237 บาท ตลอดทั้งปีลดค่าน้ำมันเพื่อสูบน้ำได้ถึงไร่ละ 447 บาท จะเห็นได้ว่าโครงการฯ ช่วยลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าน้ำมันเพื่อการสูบน้ำได้เป็นอย่างดี ภาพรวมต้นทุนเงินสดของเกษตรกรในพื้นที่จัดรูปที่ดินบ้านหัวเขา ในการผลิตข้าวในปี อยู่ที่ 3,813 บาท ลดลงไร่ละ 177 บาท และต้นทุนเงินสดของเกษตรกรในการผลิตข้าวนาปรังอยู่ที่ไร่ละ 3,963 บาท ลดลงไร่ละ 163 บาท หลังจากมีโครงการเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจต่อโครงการมากที่สุด เพราะเห็นว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ มีน้ำใช้ มีการ



ระบายน้ำที่ดี และการสูบน้ำเข้าออกแปลงนาสะดวก เกษตรกรได้รับน้ำทั่วถึงทุกแปลงตามปริมาณและช่วงเวลาที่ต้องการใช้น้ำ ทำให้วางแผนการเพาะปลูกได้ใกล้เคียงความเป็นจริง ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ประหยัดน้ำต้นทุน และมีน้ำเหลือเพียงพอสำหรับการปลูกพืชฤดูแล้ง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีรักถิ่นฐาน เป็นการช่วยลดปัญหาต่างๆ ของสังคมได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกษตรกรในพื้นที่ควรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งการรวมกลุ่มบริหารจัดการด้านการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด เพื่อรองรับผลผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรต่อไป.

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 16 มิถุนายน 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6038

Col.Inch: 83.74 Ad Value: 113,049

หน้า: 6(บนขวา)

PRValue (x3): 339,147

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ท้องโลกเกษตร: แวะลอง 'ทุเรียนอินทรี' สวนคุณประยูร ดูวิธีแปรรูป 'สละลอยแก้ว'...



ท้องโลกเกษตร

สุรัตน์ อัดตะ

suratatta0402@gmail.com

## สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3

จ.ระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทัพสื่อมวลชนทุกแขนงลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาการด้านการเกษตรในพื้นที่ จ.ระยอง ประกอบด้วยทุเรียนแปลงใหญ่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และสำนักงานเกษตรอำเภอแกลง

ชาติรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวระหว่างนำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ จ.ระยอง เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ตามนโยบายการ



ชาติรี บุญนาค

# แวะลอง 'ทุเรียนอินทรี' สวนคุณประยูร ดูวิธีแปรรูป 'สละลอยแก้ว' ที่ ต.สองสลึง

ส่งเสริมและพัฒนาด้านการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

“ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น Smart Agriculture สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความสำเร็จในการส่งเสริมการเกษตรในด้านต่างๆ สู่การ



สละลอยแก้ว



สวนสละสุ่มถักชุมชนสองสลึง

รหัสข่าว: C-180616014017 (16 มิ.ย. 61/07:23)

หน้า: 1/2

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 16 มิถุนายน 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6038

Col.Inch: 83.74 Ad Value: 113,049

หน้า: 6(บนขวา)

PRValue (x3): 339,147

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ท้องโลกเกษตร: แวะลอง 'ทุเรียนอินทรี' สวนคุณประยูร ดูวิธีแปรรูป 'สละลอยแก้ว'...

รับรู้ของสังคมและเพื่อเป็นแม่แบบแก่เกษตรกรรายอื่นๆ โดยทั่วไปได้รับทราบและนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครั้งนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานใน อ.แกลง จำนวน 3 จุด ด้วยกันได้แก่ จุดที่ 1 แปลงใหญ่ทุเรียนของนายสัมพันธ์ แสงผล หมู่ 4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ที่สำคัญงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน

“แปลงใหญ่ทุเรียน จ.ระยอง มีทั้งหมด 727 ไร่ มีสมาชิกจำนวน 40 ราย มีผลผลิตรวม 800 ตันต่อปี นายสัมพันธ์ แสงผล ทำหน้าที่เป็นประธานแปลงใหญ่นางมาริน สมคิด เกษตรอำเภอแกลง เป็นผู้จัดการแปลงทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้เป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิตให้ได้ร้อยละ 20 ซึ่งสามารถดำเนินการได้ จาก 16,000 บาทต่อไร่ ลดลงเป็น 12,800 บาทต่อไร่ สามารถเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ 20 และสามารถดำเนินการจนได้ผลผลิตจาก 1,200 กก.ต่อไร่ เป็น 1,440 กก.ต่อไร่ ผลผลิตได้มาตรฐานจีเอพีและมาตรฐานอินทรี สามารถส่งออกผลผลิตไปยังตลาดต่างประเทศ จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 60 มีการบริหารจัดการแบบรวมกลุ่มเพื่อจำหน่ายผลผลิต”

จากนั้นมาสู่จุดที่ 2 สวนคุณประยูรของนายประยูรตรงชั้น แห่งบ้านชากโดน ต.ชากโดน อ.แกลง ที่พัฒนาเพิ่มศักยภาพจากสวนผลไม้สู่ธุรกิจท่องเที่ยววิถีเกษตรให้บริการนักท่องเที่ยวได้รับประทานผลไม้สดๆ จากสวนตามฤดูกาล ควบคู่กับการเรียนรู้กิจกรรมการผลิตและแปรรูปผลไม้ ตลอดถึงการผลิตปุ๋ยหมัก การปลูกไม้ประดับ โดยมีบริการรถรางนำเที่ยวชมสวนผลไม้ให้อาหารปลา บันเรอติบ และร้านจำหน่ายผลไม้และของฝากมากมาย อาทิ ผลไม้สดตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน และอาหารพื้นบ้าน

โดยสวนแห่งนี้จะเปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมสวนตั้งแต่มีนาคมถึงกรกฎาคมของทุกปี ภายในพื้นที่มีการจัดทำแผ่นป้ายชื่อจุดท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง



ทุเรียนอินทรีสวนคุณประยูร

จุดดูงาน และแผนผังแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล

และจุดสุดท้ายเป็นการเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสละลอยแก้วสองสลึง ต.สองสลึง อ.แกลง โดยมี **ผู้ใหญ่ อารีย์ กลัดสุวรรณ** ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.สองสลึง เป็นประธานกลุ่ม ที่เกิดจากการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสละแปรรูปคือ “สละลอยแก้ว” เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สละ เนื่องจากในพื้นที่มีสมาชิกปลูกสละพันธุ์สุมาลีเป็นจำนวนมาก เริ่มจากการผลิตแบบรวมกลุ่มเล็กๆ เพื่อจำหน่ายในท้องถิ่น ต่อมาได้รับการพัฒนาภายใต้การสนับสนุนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องยังผลให้ผลผลิตเป็นที่รู้จักของตลาดอย่างกว้างขวาง

ปัจจุบันสละลอยแก้วของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสละลอยแก้วสองสลึง ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข (อย.) เรียบร้อยแล้วในแบบ Primary GMP ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อป หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และได้รับมาตรฐานชุมชน (มผช.)

นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยจะนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายสู่ตลาดต่างประเทศในเร็วๆ นี้ อีกด้วย

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค  
วันที่: เสาร์ 16 มิถุนายน 2561  
ปีที่: 39 ฉบับที่: 13566  
Col.Inch: 27.44 Ad Value: 24,696  
คอลัมน์: รอบรั้วเมืองใต้

หน้า: 8(บนซ้าย)  
PRValue (x3): 74,088

ศิลปิน: ชาว-ดำ



■ ■ รอบรั้วเมืองใต้ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับนี้ผู้เขียนขอ  
เข้าเวรราชข่าวสังคม “ชมคนที่ควรรชม ชมคนที่ควรชม” ตาม  
วิสัยหนังสือพิมพ์อาชีพ ที่เห็นมาอย่างไร ก็เขียนไปอย่างนั้น....  
■ ■ เรื่องของ “ไพรมารีโหวต” ซึ่งคอนแรกที่เขียนรัฐธรรมนูญ  
ต่างอวยกันว่าดีนักดีหนา วันนี้กำลังกลายเป็นปัญหาอุปสรรค  
ที่อาจจะต้องใช้ ม.44 ในการระงับการใช้กับการเลือกตั้งครั้งนี้  
.... ■ ■ นี้แหละคือประเทศไทย ที่ยังมีอีกหลายเรื่องหลายประเด็น  
ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.  
จะต้องปวดหัวต่อไป...ในขณะที่เรื่องของการแก้ปัญหา เศรษฐกิจ  
ปากท้อง ของรัฐบาลชุดนี้ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะราคา  
พืชผลของเกษตรกร ราคาขางวันนี้ ตกลงมาถึง 45 บาทต่อกิโลกรัม  
ทั้งที่ฝนตกทั้งประเทศ ปริมาณขางที่ออกสู่ตลาดมีเพียงเล็กน้อย  
เรื่องนี้ กฎหมาย อนุราช รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จะแก้ไขอย่างไร จึงจะได้ผล เพราะที่ผ่านมา การแก้ไขยังไม่ถูกจุด  
ใช่หรือไม่ จึงไม่ได้ทำให้ราคาขาง “กระเตื้อง” ขึ้น... ■ ■ ใน  
ขณะที่ราคาปาล์มน้ำมัน ราคามะพร้าว และอื่นๆ ชาวสวนก็ยัง  
ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหา ซึ่งทุกปัญหาถูกผลักไป  
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งสิ้น... ■ ■ หาดใหญ่ หัวเมืองใหญ่  
ของภาคใต้ ประจวบประเทศมาเลเซีย วันนี้เศรษฐกิจการค้า  
“ซบเซา” ขนาดหนัก แม้แต่หญิงที่ “ขายบริการ” ยังหอบ  
ผ้าหอบผ่อน ไปทำมาหากินที่เมืองอื่น นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ

และต่างประเทศน้อยลง อย่างเห็นได้ชัด ขณะนี้จึงมีเสียง  
“คร่ำครวญ” ของพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบ ส่วนกลุ่มทุน  
เจ้าของโรงแรม ศูนย์การค้า ก็ต้องอาศัยการกิน “บุญเก่า” ใน  
ขณะที่ส่วนราชการ “เจียบเจย” ไม่ว่าจะป็นจังหวัด ที่มี ดลเดช  
พัฒรัฐ เป็นผวจ. หรือองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่มี  
นิพนธ์ บุญญามณี เป็นนายก อบจ. และเทศบาลนครหาดใหญ่  
ที่มี ดร.ไพโร พฒโน เป็นนายกเทศบาล ถ้ำทั้ง 3 องค์กรไม่ร่วมกัน  
กับองค์กรเอกชน หรือหาทางออก เชื่อว่าอีกไม่นาน หาดใหญ่  
จะ “ทรุด” หนักกว่านี้... ■ ■ ปีนี้ สถานการณ์การก่อการ  
ร้ายในช่วงเดือน “รอมฎอน” หนักกว่าทุกปี โดยเฉพาะ  
10 วัน ก่อนวันละศีลอด ในพื้นที่ 3 จังหวัด มีคนตายรายวัน  
กว่า 20 ศพ ที่ต้องจับตามอง และต้องคลี่คลาย คดีให้ได้คือ  
การฆ่า 4 ศพ ที่ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส การฆ่า 5 ศพ ที่ อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา และการฆ่ารองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด  
ปัตตานี... ■ ■ ซึ่งเป็นการกระทำของ “อาร์เคด” ตามคำสั่ง  
ของ ดุลละห์ แวมะนอ ผู้นำหมายเลข 1 ของขบวนการแบ่ง  
แยกดินแดน บิอาร์เอ็น และกัทำ “ไอโอ” ว่า เป็นฝีมือของ  
เจ้าหน้าที่รัฐ... ■ ■ ถ้า พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4  
และ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ยังไม่สามารถที่จะหาเหตุผล หาหลักฐาน  
ในการแถลงข้อเท็จจริง ให้ประชาชนได้รับรู้ และปล่อยให้สถานการณ์  
ยัง “อึมครึม” อย่างนี้ ไม่เป็นผลดีกับสถานการณ์ในจังหวัด  
ชายแดนภาคใต้อย่างแน่นอน... ■ ■

## ปรีชา สถิตย์เรื่องศักดิ์

## 'จว.-หอการค้า'เปิดเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาครครั้งที่ 1

นายลักษณะ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด งานเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้า จ.สมุทรสาคร แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่ตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โดยงานเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 เป็นความร่วมมือระหว่าง จ.สมุทรสาคร หอการค้า จ.สมุทรสาคร และภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร

ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง และกระตุ้นราคากุ้งขาวแวนนาไม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง

นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้า จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันราคากุ้งขาวแวนนาไมปรับตัวลดลงทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบ ทาง จ.สมุทรสาคร และหอการค้า จ.สมุทรสาคร จึงหาแนวทางการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตกุ้งภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไข ปัญหาสถานการณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมลดลง จึงกำหนดจัดงาน เทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 15-17 มิ.ย. 2561 ที่ตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

## ธ.ก.ส.เตรียม 1,671 ล้านบาท อุ่มเกษตรกร สร้างยุ้งฉาง เก็บข้าวเปลือกไว้รอราคา

ธ.ก.ส.จัดวงเงิน 1,671 ล้านบาท หนุนสินเชื่อให้เกษตรกร สร้างยุ้งฉาง รอทยอยนำข้าวเปลือกออกขายในช่วงที่ราคาข้าวเปลือกในตลาดสูงขึ้น

ในโอกาสประชุมคณะรัฐมนตรี สัญจร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายศรายุทธ ยิ้มยวน ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และคณะผู้บริหาร ได้มอบสินเชื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ณ อาคารอเนกประสงค์ลี้มนนาและจัดแสดงนิทรรศการ บึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมอบสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกร คือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.

นครสวรรค์ จำกัด (สกต.) และด้านเกษตรกรคือ นางวิมล แก้วปรีชา และนายประสิทธิ์ วรอินทร์

นายศรายุทธ เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. พร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและสถาบันเกษตรกร 10,000 รายทั่วประเทศ สร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมยุ้งฉางของตนเองเพื่อใช้เก็บข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูข้าวนาปี ไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันมากเกินไปเกินความต้องการของตลาด โดยผู้กู้เงินสร้างยุ้งฉางตามโครงการฯ จะต้องเก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉางที่สร้างขึ้นและเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีเพื่อชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยว

ในฤดูนาปีให้อยู่ในยุ้งฉางชั่วคราว ซึ่งจะช่วยให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดมีเสถียรภาพ โดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสามารถทยอยนำข้าวเปลือกออกขายในช่วงที่ราคาข้าวเปลือกในตลาดสูงขึ้น

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรรายละไม่เกิน 150,000 บาท และสถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน แห่งละไม่เกิน 3 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อ 1,671 ล้านบาท กำหนดชำระหนี้ไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ร้อยละ 4 ต่อปี โดยผู้กู้จ่ายร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ต่อปี สำหรับปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 คิดอัตราดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ธนาคาร โดยเริ่มจ่ายเงินกู้ตั้งแต่เดือน



ศรายุทธ ยิ้มยวน

พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดให้สร้างยุ้งฉางให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อให้ทันการเก็บข้าวเปลือกนาปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561





จัดที่ทำกิน - วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และการจัดตั้งสหกรณ์ปฏึกฐรูปที่ดินระบ้ำ จำกัด เพื่อดำเนินการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ชาวบ้านที่ได้รับการจัดสรรที่ดินในตำบลระบ้ำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมี พิเชษฐ วิริยะพาทะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ



## สอบบีกสปก. หาต้นเหตุชำ เอนกัที่ดิน

โพสต์ทูเดย์ - สังกัดเกษตร ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เลขานุการ ส.ป.ก. เหตุเตอะถ่วงไม่เอาที่ดินจากเอกชน อ้างเหตุไม่เห็นหนังสือ กปม.ฟังไม่ขึ้น

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเลขานุการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรณีที่ไม่มีกรเร่งรัดดำเนินการเรียกคืนที่ดินจากบริษัท สหไทยน้ำมันพืช 6,000 ไร่ ทั้งที่กฤษฎีกาตีความไว้ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2560 ประกอบกับคำสั่งที่ 36/2559 ตาม ม.44 ให้อำนาจเลขานุการ ส.ป.ก. ดำเนินการตั้งแต่ต้น จนกระทั่งถึงสมัยที่ตนเข้ารับตำแหน่ง เมื่อจะดำเนินการก็ได้รับข้อมูลที่สับสน กระทั่งต้องสั่งให้ ส.ป.ก. ชุมพร ชะลอการเข้ายึดพื้นที่ตามแผนวันที่ 12 มิ.ย. 2561 และเพียงช่วงข้ามวันเมื่อตนต้องลงมาตามเรื่อง จึงพบว่ามีการถามตอบระหว่างสองกระทรวงมาต่อเนื่อง จนสุดท้ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตอบว่ารับทราบ

จากกฤษฎีกาแล้วว่าที่ดินดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับกรมป่าไม้อีกต่อไป

ทั้งนี้ในการสอบสวนให้ปลัดกระทรวงสอบข้อเท็จจริง สรุปเหตุที่ล่าช้าว่า เพราะติดขัดอะไร จนเป็นเหตุให้เลขาธิการ ส.ป.ก. ไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ทั้งที่มีความชัดเจนเรื่องอำนาจมานานแล้ว ส่งผลให้ประชาชนฟ้อง ม.157 เมื่อวันที่ 12-13 มิ.ย. ที่ผ่านมา และอาจพ่วง รมว. เกษตรฯ ไปด้วย โดยเบื้องต้นเลขานุการ ส.ป.ก. ได้ชี้แจงตนทางไลน์ถึง 5 ทุ่มวันที่ 14 มิ.ย. 2561 ว่าไม่เคยเห็นหนังสือตอบชี้แจงของกรมป่าไม้มาก่อนเลย แม้กระทั่งฉบับล่าสุด ขอให้ปลัดกระทรวงสอบให้ถึงที่สุดว่า ทำไมเลขาธิการ ส.ป.ก. จึงไม่มีเห็นหนังสือราชการใดๆ ตามที่ระบุเลย นอกจากนั้นหากว่าใครมีข้อมูลเบื้องหลังความล่าช้าในการเรียกคืนพื้นที่ดังกล่าวสามารถส่งข้อมูลมาให้ตนได้โดยตรง

สำหรับการปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่เบื้องต้น ส.ป.ก. จังหวัดรายงานในวันที่ 15 มิ.ย. ได้สนธิกำลังกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่เพื่อเข้าพื้นที่สวน ซึ่งได้กำชับว่าหากไม่มั่นใจให้ขอหมายศาลเข้าไป แต่ทางพื้นที่ยืนยันว่าเพียงแค่อำนาจของคำสั่ง 36/59 ตาม ม. 44 ก็เข้าได้แล้ว ดังนั้นสั่งการให้รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ไปช่วยเจ้าหน้าที่ทำงานจนกว่าเรื่องจะได้ข้อยุติ สามารถนำที่ดินมาจัดให้เกษตรกรได้ 1,000 คน ตามนโยบายของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่ให้รายละเอียด 6 ไร่ ■

# เดลินิวส์

## เจื่อนไขปราบโกง

**มีความคืบหน้าตามลำดับ สำหรับการเดินหน้า**

กระชากหน้ากากเอาผิด ขบวนการทุจริตงบประมาณสงเคราะห์คนยากไร้ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยเฉพาะคิวล่าสุดที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อาัยคทรัพย์สิน 88 ล้านบาท จาก 1. นายพุมพิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อดีตปลัด พม. 2. นายณรงค์ คงคำ อดีตรองปลัด พม. 3. นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ อดีตผู้ตรวจราชการ พม. และพวกรวม 12 คน พร้อมดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งมีโทษจำคุก 10 ปี

**การไล่เบียดเอาผิดขบวนการโกงเงินคนจนครั้งนี้ มี**

จุดเริ่มต้นจาก น.ส.ปณิดา ยศปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ น.ส.ณัฐกานต์ หมิ่นพล อดีตลูกจ้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ขอนแก่น โดยทั้งคู่ได้ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมทุจริตของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น กระทั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) รับลูกนำไปสืบสวนขยายผล พบข้อมูลที่น่าตกใจว่าการโกงเงินคนจนลุกลามไป 67 จังหวัด มีข้าราชการทุกระดับตั้งแต่หัวแถวถึงหางแถวเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่นต่ำกว่า 250 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาท โดยทั้งหมดมีรูปแบบโกงที่คล้ายคลึงกันคือ ปลอมเอกสารราชการ และใช้ชื่อบุคคลอื่นในการเบิกจ่ายเงินคนจน

**คดีโกงเงินคนจน ถือเป็นหนึ่งในหลายเรื่องทุจริต**

ที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาช้านาน สอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่รวบรวมเรื่องร้องเรียนตลอดปี 2560 พบประเด็นที่ชาวบ้าน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐมากที่สุดคือเรื่องพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ, ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่, ยักยอกทรัพย์, ฉ้อโกง, ทุจริตจัดซื้อจัดจ้างและเรียกรับผลประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่ถูก ร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรกคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17.35% กระทรวงมหาดไทย 15.11% สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 9.96% กระทรวงศึกษาธิการ 4.11% กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.34%

**การขุดรากลอนโคนปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน จำต้อง**

อาศัยความจริงจังจริงจังจากทุกภาคส่วน โดยหนึ่งในวิธีปราบโกงที่ หลายประเทศยอมรับว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นคือ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด จริงจัง ไม่สองมาตรฐาน มุ่งจับ “ปลาตัวใหญ่” ลากออกคนทุจริตที่มีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตในบ้านเมืองมา ลงโทษตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับพวกปลาชิว ปลา สร้อย นอกจากนี้ยังต้องมีระบบบริหารจัดการนำตัวคนคิดมาลงโทษ ภายใต้วงเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขสำคัญ ทำให้ปัญหาการ ทุจริตคอร์รัปชันลดน้อยลงไป.

แม้ว่าการก่อเกิดของพรรคพลังประชาชนตามบทสรุปของผู้เป็นแก่นแกนจะถ่อมตัวว่ายังเสมอเป็นเพียง "รุ่น" มิได้เป็นตัวเป็นตนอย่างเด่นชัด

กระนั้น ข่าวจากพรรคพลังประชาชนก็มากด้วยความลึกซึ้งไม่เพียงแต่จะมี "ตัวแทน" จากสมาคมชาวนาซึ่งได้รับเชิญจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เดินทางเข้าร่วมงานในทำเนียบรัฐบาลเพื่อพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พร้อมกับสื่อสกรีนข้อความ "ชาวนาประชาชน"

หากแต่การขับจากอดีตส.ส.ซึ่งเป็นแหล่งกระจายข่าวบางคนที่ยืนยันจำนวนอดีตส.ส.ที่มีอยู่ในมือไม่ต่ำกว่า 60 คน พร้อมตบเท้าเข้าอยู่ในร่มธงพรรคพลังประชาชนเมื่อมีความพร้อม

**เหมือนกับจะเป็น "ข่าวลือ" แต่ก็เป็ข่าวลืออย่างมี "ตัวตน"**

**ค**ว่า "ตัวตน" ในที่นี้สามารถสัมผัสได้ผ่าน "ชาวนาประชาชน" ในทำเนียบรัฐบาล สัมผัสได้ผ่าน "รายชื่อ" ที่นำมาแจกจ่ายให้กับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ เมื่อเป็น "ประชาชน" ก็ย่อมมองเห็น "พลังประชาชน" ขณะเดียวกัน อดีตส.ส.ที่ยืนยันในการออกข่าวทุกคนก็รับรู้เห็นหน้าเห็นตาว่าเป็น นายภิรมย์ พลวิเศษ เป็นอดีตส.ส.จังหวัดนครราชสีมา

ยืนยันรายชื่อ 60 อดีตส.ส.ว่าเป็นการแจ้งผ่าน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

หลังจากนั้นไม่นาน นายอนุชา นาคาศัย อดีตส.ส.ซึ่งใกล้ชิดกับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมต้อนรับกรม.สัตตวจที่นครสวรรค์ พร้อมกับกระซิบบอกนักข่าว

**"เร็วๆ นี้จะมีข่าวใหญ่"**

ทำนั้นแหละข่าวการตบเท้าเข้าพรรคพลังประชาชนของ อดีตส.ส.ที่นำโดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายอนุชา นาคาศัย ก็ดังกระหึ่ม

กระหึ่มจนมีคนไปถาม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

อย่าได้แปลกใจหากคำของ นายอนุชา นาคาศัย ที่ว่า "เร็วๆ นี้จะมีข่าวใหญ่" ได้รับการคาดหมายละม้ายเหมือนกับกรณีของ นายสนธยา คุณปลื้ม

นั่นก็คือ จะมี "ตำแหน่ง" ทางการเมืองรองรับ

แสดงความมั่นใจว่า การขับเคลื่อนของ นายสมศักดิ์

## บทบาท โดดเด่น จาก พรรคพลังประชาชนรัฐ สายตา "คสช."



เทพสุทิน มิได้เป็นเรื่องเลื่อนลอย สูญเปล่า หรือไม่มีบำเหน็จรางวัลตอบแทนแต่อย่างใด

**อย่างน้อยคนในกลุ่มนี้ก็ต้องมี "ตำแหน่ง" ติดปลายนาม**

**จ**ากนี้จึงเห็นได้ว่า น้ำหนักของคสช.จะวางไปยัง "พรรคพลังประชาชน" อย่างเป็นทางการเป็นหลัก มอบความไว้วางใจให้เต็มที่

ทำท่าว่าจะเหนือกว่า-พรรครวมพลังประชาชาติไทย  
ทำท่าว่าจะเหนือกว่า ไม่ว่าจะพรรคประชาชนปฏิรูป ไม่ว่าจะพรรคพลังชาติไทย ไม่ว่าจะพรรคพลังธรรมใหม่ ก็ตาม  
**นี่คือกระดานหกทางการเมืองของ "คสช."**



## เทสโก้ โลตัส รวมพลังรัฐ ช่วยเกษตรกร รับซื้อตรงกุ้งขาว 4 แสนกิโลชายทั่วไทย

เทสโก้ โลตัส ร่วมมือกับ กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการค้าภายใน และ กลุ่มคัลเลอร์ผู้เลี้ยงกุ้ง 4 จังหวัดภาคใต้ ยกทัพกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาดำจากฟาร์ม จัดเทศกาล กิน กุ้ง กัน 2018 ณ เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ ให้ได้ซื้อกุ้งสด กินกุ้ง ดื่มหอยนางรม พร้อมรับซื้อกุ้งสดคุณภาพสูง ตรงจากเกษตรกร ช่วยเป็นช่องระบายสินค้าเกษตร

น.ส.ลลิตา สีพันธ์ุ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบริษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า หลังจากพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบปัญหาราคากุ้งตกต่ำเนื่องจากมีผลผลิตล้นตลาด เทสโก้ โลตัส จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐ คือ กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมการค้าภายในกระทรวง

พาณิชย์ จัดเทศกาล กิน กุ้ง กัน 2018 ระหว่าง 8-10 มิถุนายน 2561 ที่เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งให้มีช่องทางในการจำหน่ายกุ้งคุณภาพสูงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าและประชาชน สามารถเข้าถึงกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาดำ ส่งตรงจากฟาร์มใน 4 จังหวัดคือ สุราษฎร์ธานี, ตรัง, นครศรีธรรมราช และปัตตานี ในราคาที่ย่อมถึงได้ และยังได้สนุกกับประสบการณ์การซื้อกุ้งและรับประทานอาหารเมนูจากกุ้งมากมาย

นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ยังได้รับซื้อกุ้งขาวแวนนาไมไซซ์ใหญ่ 400,000 กิโลกรัม จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใน 4 จังหวัดภาคใต้ มาจำหน่ายในร้านค้าเทสโก้ โลตัส ตลอดช่วงเดือน มิถุนายน-กันยายน นี้ ช่วยบรรเทาปัญหาราคา

กุ้งตกต่ำในช่วงเวลานี้อย่างมีประสิทธิภาพได้มีช่องทางจำหน่าย และส่งเสริมให้คนไทยหันบริโภคกุ้งคุณภาพดีสร้างความดีอกดีใจให้กับตลาดภายในประเทศ โดยมีแผนที่จะให้การสนับสนุนและรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

เทสโก้ โลตัส เริ่มโครงการซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยได้เพิ่มปริมาณในการรับซื้อทุกปี ล่าสุด ในปี 2560 เทสโก้ โลตัส รับซื้อผักผลไม้ และเนื้อสัตว์ โดยตรงจากเกษตรกร ปริมาณกว่า 200,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นกว่า 30%

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของ

ไทยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาย กฤษฏา บุญราช ได้มีนโยบายให้กรมประมงประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกร

โดยล่าสุดได้ทำการเพิ่มช่องทางการตลาดกับห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ระหว่าง เทสโก้ โลตัส กับกลุ่มคัลล์เตอร์สหกรณ์กุ้งคุณภาพภาคใต้ จำนวน 5 สหกรณ์ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง จำกัด สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี จำกัด และสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีโดยตั้งแผนการจัดส่งผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมจำนวน 400 ตันป้อนสู่เทสโก้ โลตัส ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2561 เพื่อให้เกษตรกรสามารถระบายผลผลิตกุ้งออกจำหน่ายภายในประเทศได้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับการจัด “เทศกาลกินกุ้งกัน 2018” ที่เทสโก้ โลตัส พหลมอลล์ บางใหญ่ ในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันประชาสัมพันธ์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริโภคกุ้งภายในประเทศมากขึ้น และเพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสในการเลือกซื้อกุ้งสดคุณภาพ รวมถึงอาหารแปรรูปจากเมนูกุ้งต่างๆ จำนวนกว่า 20 เมนู อาทิ กุ้งถั่วงู, กุ้งสดขนาด 40 ตัวต่อกิโลกรัม, กุ้งต้มเกรดพรีเมียมพร้อมน้ำจิ้มรสเลิศ, ผัดไทยไชยากุ้งสด, แองเกลืองุ้งใต้, กุ้งย่าง, สပါเก็ตตี้ต้มยำกุ้ง, ลาซานญ่ากุ้ง, กุ้งลายเสือบาร์บีคิวหม่าล่า ฯลฯ ซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรที่มีมาตรฐานการผลิต GAP เพื่อนำกลับไปบริโภคที่บ้าน อีกทั้งการจัดงานครั้งนี้ ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการบริโภคกุ้งไทยมาตรฐานส่งออก เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคในประเทศอย่างกว้างขวางอีกด้วย

## 'กฤษฎา' ผุดกองทุนช่วยเกษตรกร มั่นคงเท่าชรก.-งบก้นถู 2.9 พันล.

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รวบรวมปัญหาของเกษตรกรเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว พบปัญหาหลักๆ อาทิ มีการลงทุนสูงแต่รายได้ต่ำ สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เป็นต้น สภาพปรากฏขณะนี้คือเกษตรกรเป็นผู้สูงอายุไม่วางแผนเพาะปลูก ยกต่อการรับองค์ความรู้ใหม่ทำตามความเคยชินขาดมุมมองการตลาดนิยมปลูกอย่างเป็นอิสระ ขาดการรวมตัวเพื่อลดต้นทุนการผลิต แม้มียุทธศาสตร์โดยเฉพาะ ธ.ก.ส.แต่ขาดแผนการเงินที่ดี จึงเกิดการใช้จ่ายเงินผิดพลาดประสงค์ เมื่อถึงคราวต้องเพาะปลูกจึงต้องไปกู้เงินนอกระบบ และไม่ทำบัญชีกำไรขาดทุน และกว่าครึ่งไม่มีที่ดินทำกิน จึงขาดแรงจูงใจในการดูแลสภาพดิน และเมื่อผลผลิตออกมา เกษตรกรส่วนใหญ่ให้พ่อค้ามาถึงที่ขาดการรวมตัวเพื่อต่อรองราคา และขาดอุตสาหกรรมแปรรูปในประเทศรองรับ จึงมีขายเป็นวัตถุดิบที่มูลค่าต่ำและราคาผันผวนตามตลาดโลก

นายกฤษฎากล่าวว่า ที่ผ่านมา แม้ว่าขณะนี้กระทรวงเกษตร มีแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดแล้ว

ก็ตาม แต่เกษตรกรยังขาดแรงจูงใจที่จะทำตามแผนดังกล่าว ขณะเดียวกันเมื่อประสบปัญหาขาดทุน ประสบภัยพิบัติ เกิดความล้มเหลวในอาชีพก็ไม่มีใครช่วยเหลือกระทรวงเกษตรฯ จึงมีแนวความคิดให้อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มั่นคงเทียบเท่าข้าราชการ หรือกรรมกรที่มีสวัสดิการรองรับเมื่อประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ โดยได้นำพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.2554 ซึ่งมีทุน 2,900 กว่าล้านบาทนั้น มาดำเนินการต่อ มีเงื่อนไขให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปลูกพืชตามแผนที่กระทรวงเกษตรฯ กำหนดหากในอนาคตเกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็ราคาสินค้าตกต่ำ ประสบภัยพิบัติ ฯลฯ จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือนในการวางแผนดำเนินงานและหางบสนับสนุนเพิ่มเติม

"มีสถิติว่า บางปีภาครัฐใช้เงินกว่า 200,000 ล้านบาท ในการเข้าไปอุดหนุนหรือช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบปัญหา แต่หากนำเงินส่วนนี้มาตั้งเป็นกองทุนเพื่อดูแลสวัสดิการแก่เกษตรกร น่าจะใช้งบน้อยกว่าและมีแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกพืชตามแผนที่กระทรวงเกษตรฯ วางไว้ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาภาคเกษตรได้อย่างยั่งยืนจริงๆ" นายกฤษฎากล่าว

## ทส.ถอดบทเรียนหมอกควันเหนือ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2561 จ.พิษณุโลก โดยมีแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงบประมาณ และผู้แทนหน่วยงานใน 9 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วม

นางสุนิษา ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ.เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 พฤษภาคม เป็นประจำทุกปี โดยปี 2561 แต่ละจังหวัดได้ประกาศช่วงห้ามเผาอย่างเด็ดขาด จ.ตาก และ จ.ลำปาง เป็นจังหวัดแรกที่ประกาศห้ามเผา ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์-10 เมษายน 2561 และ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดสุดท้าย ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-30 เมษายน 2561 ข้อมูลผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

กว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 พฤษภาคม 2561 พบปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุดเท่ากับ 233 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 สำหรับจำนวนวันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน พบว่าจังหวัดตากมีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานสูงสุด จำนวน 19 วัน ขณะที่จังหวัดพะเยาเป็นเพียงจังหวัดเดียวที่มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

อธิบดี คพ.กล่าวว่า ในส่วนสถานการณ์จุดความร้อนสะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 พฤษภาคม 2561 เปรียบเทียบข้อมูลจุดความร้อนสะสมรายจังหวัดในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 พฤษภาคม 2561 พบจำนวนความร้อนในพื้นที่ 9 จังหวัด จำนวน 4,717 จุด ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 ที่พบจำนวนจุดความร้อน 5,418 จุด หรือลดลงประมาณร้อยละ 13 เมื่อพิจารณาจำนวนจุดความร้อนสะสมรายจังหวัด พบว่า จ.ตาก มีจุดความร้อนสะสมสูงสุด 1,377 จุด รองลงมา จ.แม่ฮ่องสอน มีจุดความร้อนสะสม 915 จุด และ จ.เชียงใหม่ มีจุดความร้อนสะสม 650 จุด ตามลำดับ